



หัวข้อวิจัย	ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้ดำเนินการวิจัย	นายอัศวพงษ์ ดิงสะ
ปีการศึกษา	2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้	การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถานศึกษา	โรงเรียนบางละมุง

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางละมุง จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า ที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1.ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านเนื้อหาวิชา ตามลำดับ

2.ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ และระดับชั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทางผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนพดล เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำวิจัยเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ประกอบการจัดทำวิจัยเล่มนี้

ตลอดระยะเวลาในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ซึ่งให้ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย และเป็นกำลังใจกับผู้วิจัยจนสำเร็จ และขอขอบพระคุณพี่น้องๆรวมทั้งเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอย่างสูง ความดีของงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบิดา มารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถจัดทำวิจัยเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วง

อัครพงษ์ ดิงสะ